

ก.อุตสาหกรรม.ย.นี้ระยะทางรง.น้ำตาลจบ ที่ตั้งโรงงานน้ำตาลภายในเม.ย.



ก.อุตสาหกรรม.ย.นี้ระยะทางรง.น้ำตาลจบ

ASTVผู้จัดการรายวัน - กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมเสนอ "กรม." ภายใน เม.ย.นี้เคาะเกณฑ์กำหนดระยะห่างที่ตั้งโรงงานน้ำตาลทรายใหม่จากไม่น้อยกว่า 80 กิโลเมตร คาดแนวโน้มเป็นไม่น้อยกว่า 50 กิโลเมตร พร้อมลั่นปล่อยซีไออนุญาตขอย้าย และขยายโรงงานใหม่รวม 50 แห่ง ภายใน 90 วัน แย้มรัฐเล็งใช้ระบบอ้อยฯเป็นต้นแบบกับพืชอื่นเช่น ยางพารา

นายจักรมณต์ ผาสุกวานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยนางานประชุมสามัญประจำปี ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) ว่า ภายใน เม.ย.นี้กระทรวงอุตสาหกรรมจะเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.)เพื่ออนุมัติหลักเกณฑ์การกำหนดระยะห่างที่ตั้งโรงงานน้ำตาลทรายจากเดิมกำหนดไว้ต้องห่างไม่น้อยกว่า 80 กิโลเมตรโดยหลักเกณฑ์ใหม่จะต่ำกว่า ทั้งนี้เมื่อหลักเกณฑ์ดังกล่าวชัดเจนแล้วกระทรวงฯตั้งเป้าหมายที่จะเร่งพิจารณาการขอใบอนุญาตย้ายและขยายโรงงานน้ำตาลทราย 50 แห่งที่ค้างการพิจารณาอนุมัติภายใน 90 วันให้แล้วเสร็จ

"ระยะห่างระหว่างโรงงานน้ำตาล 80 กิโลเมตรนั้นจุดประสงค์เพื่อไม่ให้เกิดการแย่งอ้อยกันแต่ที่ผ่านมาก็มีปัญหานางานรายต่ำกว่ากำหนดจึงทำให้การพิจารณาการขอย้าย และขยายโรงงานใหม่ประมาณ 50 แห่งต้องหยุดไปด้วยซึ่งเกณฑ์ใหม่จะมีทางเลือกขึ้นอยู่กับกรม.จะพิจารณาคาดว่าจะอยู่ประมาณ 40-50 กิโลเมตรเมื่อเกณฑ์ชัดเจนจะสามารถเคลียร์ใบอนุญาตการขอย้ายและขยายโรงงานได้ภายใน 90 วัน จากที่ กรม.

อนุมัติแต่จะให้ได้ทั้งหมดหรือไม่นั้นจะต้องคำนึงถึงปริมาณอ้อยในขนาดด้วย"รมว.อุตสาหกรรมกล่าว

ปัจจุบันโรงงานน้ำตาลทรายของไทยมีอยู่ประมาณ 52 แห่งมีกำลังการผลิตใกล้เคียงกับอ้อยที่ปลูกอยู่ในขณะนี้และไทยเป็นผู้ส่งออกน้ำตาลทรายอันดับ 2 ของโลก แต่รัฐบาลมีนโยบายที่จะส่งเสริมการนำเข้าปริงมาปลูกอ้อยแทนเพื่อลดปัญหาการค้าข้าวตกต่ำเนื่องจากเห็นว่าระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายเป็นพืชเพียงชนิดเดียวที่มีระบบดูแลตัวเองที่มีประสิทธิภาพ

นายจักรมณต์กล่าวว่า จากกรณีที่ราคาพืชเกษตรหลายชนิดมีราคาตกต่ำทำให้รัฐมองแนวทางการพัฒนาพืชเกษตรอื่นๆ เช่น ยางพารา ในลักษณะเดียวกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย โดยจะมีกองทุนขึ้นมาดูแลราคาให้มีเสถียรภาพโดยอาจจะใช้งบประมาณจากภาครัฐบาลในเมืองต้นก่อนเหมือนกับที่อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายกำหนดราคาอ้อยขั้นต่ำเอาไว้แล้วใช้กองทุนอ้อยและน้ำตาลในการดูแลราคาให้ได้ตามต้นทุนซึ่งคิดว่าต้นแบบ แหล่งข่าวจากโรงงานน้ำตาลกล่าวว่า เมื่อต้นได้รับแจ้งจากไม่เป็นทางการจะกำหนดระยะห่างที่ไม่น้อยกว่า 50 กิโลเมตร ซึ่งการกำหนดระยะห่างที่ตั้งโรงงานนั้นไม่เห็นด้วยเพราะข้อเท็จจริงคือรัฐไม่ต้องกำหนดเลยเนื่องจากไม่มีประเทศใดทำกัน ขณะเดียวกันพืชเกษตรอื่นๆ ก็ไม่เห็นจะต้องกำหนดระยะห่างเลยเนื่องจากถ้าตั้งโรงงานไกลมากเกินไปต้องไปขนไกลเขาก็ไม่คิดจะตั้งอยู่แล้วแต่ข้อกำหนดที่มีเป็นลักษณะของการกีดกันบางโรงงานไม่ให้ใกล้บางโรงงานก็เท่านั้น ■